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บนัทกึรายงานการประชุมสภาสมยัวสิามญัที ่3 /2562  
วนัพฤหสับดทีี ่ 29 สงิหาคม  ๒๕61  เวลา  11.00 น. 
ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลจรเขใ้หญ่ 

 
รายชือ่ผูเ้ขา้ประชุม 
 
ที ่ ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชือ่ 
1 น า ย ส ม ศ ั ก ดิ ์           

ทองแยม้ 
ประธานสภาฯ สมศกัดิ ์       

ทองแยม้ 
2 น า ย ธี ร ะ ยุ ท ธ           

พละเลศิ 
รองประธานสภาฯ ธีระยุทธ       

พละเลศิ 
3 น า ย ปิ ย ภ ั ส ส์           

ไทยพบิูลย์ 
สมาชกิ อบต. หมูท่ี ่ 

1 
ปิ ย ภ ั ส ส์       
ไทยพบิูลย์ 

๔ น า ง อ รุ ณี               
ทองชาต ิ

สมาชกิ อบต. หมูท่ี ่ 
1 

อรุณี           
ทองชาต ิ

๕ น า ย ณั ฐ พ ล             
ธรรมรตัน์ 

สมาชกิ อบต. หมูท่ี ่ 
2 

- 

๖ นายทนิ                 บุญมี สมาชกิ อบต. หมูท่ี ่ 
2 

ทนิ            บุญมี 

๗ น า ง สุ ว ร ร ณ า           
สุวรรณเกษร 

สมาชกิ อบต. หมูท่ี ่ 
3 

สุวรรณา      
สุวรรณเกษร 

๘ น า ง ว ง เ ดื อ น            
จนัทกจิ 

สมาชกิ อบต. หมูท่ี ่ 
3 

วงเดอืน      จนัทกจิ 

๙ น า ย ส า ร ว น             
โพธิร์ะมาด 

สมาชกิ อบต. หมูท่ี ่ 
4 

ส ารวน        
โพธิร์ะมาด 

๑๐ น า ย ต ง                  
นิลพฒัน์ 

สมาชกิ อบต. หมูท่ี ่ 
5 

ตง          นิลพฒัน์ 

๑๑ น า ย บุ ญ ชู               
ทรพัย์สนิ 

สมาชกิ อบต. หมูท่ี ่ 
5 

บุญชู        
ทรพัย์สนิ 

๑๒ น า ย ป ร ะ ยุ ท ธ           
สะอาดเอีย่ม 

สมาชกิ อบต. หมูท่ี ่ 
6 

ประยุทธ       
สะอาดเอีย่ม 

๑๓ น า ย ส ม ค ว ร             
ชมประเสรฐิ 

สมาชกิ อบต. หมูท่ี ่ 
6 

ส ม ค ว ร        
ชมประเสรฐิ 

๑๔ น า ย จ า ล อ ง              
สีเขยีวสด 

สมาชกิ อบต. หมูท่ี ่ 
7 

จ า ล อ ง         
สีเขยีวสด 

๑๕ น า ย ส ม ศ ั ก ดิ ์            
มีโฉมงาม 

สมาชกิ อบต. หมูท่ี ่ 
8 

สมศกัดิ ์       
มีโฉมงาม 
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๑๖ น า ย วิ ท ย า               
มาลาวงษ์ 

สมาชกิ อบต. หมูท่ี ่ 
8 

วทิยา         
มาลาวงษ์ 

๑๗ น า ย ป ร ะ ภ า ส            
ราตรีมีชยั 

สมาชกิ อบต. หมูท่ี ่ 
9 

ป ร ะ ภ า ส      
ราตรีมีชยั 

๑๘ น า ย อ นั น ต์               
วงษ์อุบล 

สมาชกิ อบต. หมูท่ี ่ 
9 

อ นั น ต์         
วงษ์อุบล 

๑๙ น า ย ท ั ศ น ะ               
ธรรมวชิติ 

    
เลขานุการสภาอบต. 

ทั ศ น ะ         
ธรรมวชิติ 

 
ผูไ้มเ่ขา้ประชุม 

1. นายณฐัพล      ธรรมรตัน์    สมาชกิ อบต. หมูท่ี ่ 2 
 
 
  
 
 
 
 
รายชือ่ผูเ้ขา้รว่มประชุม 
 
ที ่ ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชือ่ 
1 น า ย สุ เ ท พ    

ทองธรรมชาต ิ
นายก อบต. สุ เ ท พ     

ทองธรรมชาต ิ
2 น า ย ป รี ช า    

สะอาดเอีย่ม 
รองนายก อบต. ปรีชา      

สะอาดเอีย่ม 
3 นางนิทรา    ก าลงัหาญ รองนายก อบต. นิ ท ร า     

ก าลงัหาญ 
๔ นายวรทตั   ธรรมรตัน์ เลขานุการนายก อบต. วรทตั      

ธรรมรตัน์ 
5 นายภริมย์   แกว้ปาน รองปลดัอบต. ภริมย์   แกว้ปาน 
6 นายบรรพจน์ นุชอนงค์ ผอ.กองชา่ง บ ร ร พ จ น์ 

นุชอนงค์ 
7 นางสาวอิณพรรณวด ี

ศรีวริยิไชย 
หวัหน้าส านกัปลดั อิ ณ พ ร รณ ว ด ี

ศรีวริยิไชย 
8 นางศภุรดา  ธรรมวชิติ นกัวชิาการศกีษา ศุ ภ ร ด า  

ธรรมวชิติ 
9 น า ง ส า ว ศุ ร จ น า ก ร     

มณีอนิทร์ 
นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน ศุ ร จ น า ก ร    

มณีอนิทร์ 



๓ 
 

10 นางจนิดา       แกว้เกต ุ นกัวชิาการพสัดุ จนิดา    แกว้เกต ุ
11 น า ย กิ ต ต ิ    

ศภุฤกษ์น าชยั 
นายชา่งโยธา กิ ต ต ิ    

ศภุฤกษ์น าชยั 
12 น า งส า ว สิ ริ ณั ฐ ม าศ 

ทรงสมพรชยั 
นกัจดัการงานท ั่วไป สิ ริ ณั ฐ ม า ศ 

ทรงสมพรชยั 
13 นางนฤมล    ธรรมรตัน์ เจา้พนกังานการเงนิฯ นฤมล ธรรมรตัน์ 
14 นางวาสนา   ออ่นเถือ่น เจา้พนกังานธุรการปฏบิตังิาน ว า ส น า  

ออ่นเถือ่น 
15 นางสาวเจรญิ    กจิบุรุษ ผช.นกัพฒันาชุมชน เจรญิ    กจิบุรุษ 
16 นางวริชา   สะอาดเอีย่ม ผูช้ว่ยนกัวเิคราะห์นโยบาย วิ ร ช า   

สะอาดเอีย่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริม่ประชุม  เวลา  10.00  น. 
 

  เ มื่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม พ ร้ อ ม แ ล้ ว 
โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจรเขใ้หญ่ เขา้ประชุมครบองค์ประชุม 
และนั่ งประจ าที่ เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว นายสมศ ักดิ ์ ทองแย้ม ประธานสภาฯ 
ไ ด้ ก ล่ า ว เ ปิ ด ป ร ะ ชุ ม               แ ล ะ ด า เ นิ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม 
ตามระเบียบวาระการประชุมดงัตอ่ไปน้ี 
 

                    ระเบียบวาระที ่ 1  เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
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 1.1 
ขอความรว่มมือประชาสมัพนัธ์การรบัสมคัรอาสาสมคัรแรงงานจงัหวดัสุพรรณบุรี 

 

น า ย ส ม ศ ั ก ดิ ์  ท อ ง แ ย้ ม  ( ป ร ะ ธ า น ส ภ า ฯ )    -  
ด้ ว ย ส า นั ก ง า น แ ร ง ง า น จ ั ง ห ว ั ด สุ พ ร ร ณ บุ รี 
จ ะ ร ั บ ส ม ั ค ร บุ ค ค ล ที่ มี จิ ต อ า ส า เพื่ อ เ ป็ น อ า ส า ส ม ั ค ร แ ร ง ง า น 
มี ห น้ าที่ป ระสานงานระหว่างประชาชนในพื้ นที่ ต าบล/หมู่ บ้ าน /ชุมชน 
ก ั บ ห น่ ว ย ง า น ใ น ส ั ง ก ั ด ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น 
ใ น ก า ร ข ย า ย บ ริ ก า ร ด้ า น แ ร ง ง า น ไ ป สู่ ป ร ะ ช า ช น ใ น พื้ น ที ่
ร วม ท ั้ ง เป็ น สื่ อ ก ล างใน ก ารป ระช าส ัม พ ัน ธ์ เผ ยแพ ร่ ข่ า ว ส ารค วาม รู ้
ใ ห้ ค า แ น ะ น า ป รึ ก ษ า ด้ า น แ ร ง ง า น ใ ห้ แ ก่ ป ร ะ ช า ช น 
ตลอดจนการรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานดา้นแรงงานในพื้นทีเ่พือ่เป็นขอ้มูลในการวางแ
ผ น พั ฒ น า 
โดยสามารถขอรบัในสมคัรและยืน่สมคัรไดด้ว้ยตนเองในวนัและเวลาราชการไดท้ี่
ส านกังานแรงงานจงัหวดัสุพรรณบุรี  

 

  ทีป่ระชุม   รบัทราบ 
 

  1.2 ประชาสมัพนัธ์งานจ าหน่ายสนิคา้ผลติภณัฑ์ OTOP 
และของดอี าเภอบางปลามา้  
 

 นายสมศกัดิ ์ทองแย้ม (ประธานสภาฯ)   -  ด้วยอ าเภอบางปลาม้า 
ด า เ นิ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ช่ อ ง ท า ง ก า ร จ า ห น่ า ย ผ ลิ ต ภ ั ณ ฑ์  OTOP 
และของดีอ าเภอบางปลาม้า เพื่อสรา้งรายได้ให้กบัผู้ผลิต ผู้ประกอบการในพื้นที ่
โดยก าหนดจ ัดขึ้นทุ กว ันประชุมก านันผู้ ใหญ่ บ้ าน เป็นประจ าทุ ก เดื อน 
บรเิวณหน้าหอประชุมอ าเภอบางปลามา้ โดยในเดือนกนัยายนจดัขึน้ในวนัจนัทร์ที ่
2 ก ันยายน 2562 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหอประชุมอ าเภอ      
บางปลามา้   
  ทีป่ระชุม   รบัทราบ 

 

ระ เบี ย บ วาร ะที่   2   เรื่ อ งร ับ รอ งก ารป ระ ชุ ม ค ร ั้ งที่ ผ่ าน ม า 
การประชุมสภาสมยัสามญัที่ 2/2562 เมื่อวนัองัคารที่  13  สิงหาคม  
2562 

    

 น า ย ส ม ศ ั ก ดิ ์  ท อ ง แ ย้ ม  ( ป ร ะ ธ า น ส ภ า ฯ )    -  
ขอให้ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาฯ        สม ัยสาม ัญที่  2 /2562 
เมือ่วนัองัคารที ่ 13  สิงหาคม  2562 ถ้าผดิก็ขอให้แจ้งทีป่ระชุมเพื่อแก้ไขตอ่ไป 
ถ้ า ไ ม่ มี ท่ า น ใ ด จ ะ ข อ แ ก้ ไ ข 
จะถือวา่ทุกทา่นรบัรองรายงานการประชุมคร ัง้ดงักลา่วนะครบั  
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  มตทิีป่ระชุม มีมตเิป็นเอกฉนัท์รบัรองรายงานการประชุมคร ัง้ดงักล่าว 
ดว้ยคะแนนเสียง      16 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
  

  ระเบียบวาระที ่ 3  เรือ่งเพือ่ทราบ / เพือ่พจิารณา / ด าเนินการ 
 

3.1 เรือ่งการพจิารณารา่งขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 
2563               วาระที ่2 การแปรญตัต ิ

 

น า ย ส ม ศ ั ก ดิ ์  ท อ ง แ ย้ ม  ( ป ร ะ ธ า น ส ภ า ฯ )   -  
ในระเบียบวาระน้ีจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ . ศ .  2 5 6 3  ว า ร ะ ที่  2  ก า ร แ ป ร ญั ต ต ิ
ขอใหป้ลดัไดช้ี้แจงระเบียบทีเ่กีย่วขอ้งใหท้ีป่ระชุมไดท้ราบตอ่ไปครบั 

 

   นายท ัศนะ ธรรมวิชิต (ปลดัอบตฯ.)  -  เรียนท่านประธานสภา 
ท่ า น ร อ ง ฯ  ท่ า น ป ล ั ด ฯ  ท่ า น ส ม า ชิ ก ส ภ า ฯ 
ทุกทา่นตามระเบียบวาระน้ีจะเป็นการพจิารณารา่งขอ้บญัญตัิงบประมาณรายจา่ยป
ร ะ จ า ปี  พ . ศ .  2 5 6 3      
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบงัคบัการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ .ศ .2 5 4 7  ข้ อ  5 1  ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า ร่ า ง ข้ อ บ ัญ ญั ติ ว า ร ะ ที่ ส อ ง 
ใหป้รกึษาเรียงตามล าดบัเฉพาะทีม่ีการแปรญตัตหิรือทีค่ณะกรรมการแปรญตัตแิก้
ไ ข เท่ า นั้ น  เว้ น แ ต่ ที่ ป ร ะ ชุ ม ส ภ าท้ อ ง ถิ่ น จ ะ ไ ด้ ล งม ติ เ ป็ น อ ย่ า ง อื่ น 
แ ล ะ ว ร ร ค ท้ า ย ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ต่ อ ว า ร ะ ที่  2  ใ ห้ ที่ ป ร ะ ชุ ม         
ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น ล ง ม ติ เ ฉ พ า ะ ข้ อ ที่ ไ ด้ ร ะ ง ั บ ไ ว ้
ก็ขอแจง้ระเบียบทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ทราบเทา่น้ีครบั   
 

   นายสมศกัดิ ์ ทองแย้ม (ประธานสภาฯ)  -  ขอให้นายทิน บุญมี 
ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร แ ป ร ญั ต ต ิ    
แจง้ผลการประชุมพจิารณาค าขอแปรญตัตใินรา่งขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยปร
ะจ าปี พ.ศ. 2563 ใหท้ีป่ระชุมสภาฯ ไดท้ราบตอ่ไปครบั   
 

 นายทิน บุญมี (ประธานคณะกรรมการแปรญตัติ)  -  กระผมนายทิน 
บุญมี สมาชิกสภาอบต.      หมู่ที่  2 และเป็นประธานคณะกรรมการแปรญตัต ิ 
จะขอช้ีแจงให้ที่ประชุมได้ทราบ สืบเน่ืองมาจากการประชุมสภาฯ เมื่อวนัที่ 13 
สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ในการประชุมสภาสมยัสามญัที่ 3 ในวาระที่ 3.3 
เรื่องพิจารณา           ร่างข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 
ว า ร ะ ที่  1  ซึ่ ง เ ป็ น ว า ร ะ ร ั บ ห ล ั ก ก า ร  ที่ ป ร ะ ชุ ม ส ภ า ก็ มี         
มติรบัหลกัการหลงัจากนั้นก็ไดม้ีมติให้แต่งต ัง้คณะกรรมการแปรญตัต ิจ านวน 3 
ท่าน โดยมีผมนายทิน บุญมี        เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
มี น า ย บุ ญ ชู  ท ร ัพ ย์ สิ น  ส ม าชิ ก อ บ ต .ห มู่ ที่  5  เ ป็ น ค ณ ะก ร ร ม ก า ร              
และนายณัฐพล ธรรมร ัตน์  สมาชิกอบต.หมู่ที่  2  เป็นเลขาคณะกรรมการ 
โดยสภาอบต.ก าหนดระยะเวลาการยืน่ค าขอแปรญตัตจิ านวน 3 วนั คือวนัที ่14 , 
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15 , และ 16  สิงหาคม  2562 เวลาต ั้งแต่  8 .30  น . ถึ งเวลา 16 .30  น .   
จากนัน้ไดม้ีการก าหนดใหม้ีการประชุมพจิารณาค าขอแปรญตัตฯิจากสมาชิกทุกทา่
น ในวนัที่ 19 สิงหาคม 2562 ซึ่งปรากฏว่าท ัง้ 3 วนัที่ผ่านมาคือวนัที่ 14 , 15 , 
แ ล ะ  1 6  สิ ง ห า ค ม  2 5 6 2  ไ ม่ มี ท่ า น ใ ด ม า ยื่ น ค า ข อ แ ป ร ญั ต ติ ฯ 
ดงันั้นในการประชุมของคณะกรรมการแปรญตัติ เมื่อวนัที่ 21 สิงหาคม 2562 
คณะกรรมการแปรญัตติ จึงได้ประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ . ศ . 2 5 6 3   แ ล ะ ไ ด้ มี ม ติ ใ ห้ ค ง ร่ า ง เ ดิ ม ไ ว ้
เพราะเห็นว่าร่างฯเดิมนั้นมีความเหมาะสมแล้ว ก็ขอแจ้งให้ทราบเพียงเท่าน้ีครบั 
ขอบคณุครบั  
 

 นายสมศกัดิ ์ ทองแย้ม (ประธานสภาฯ)   -  ตามที่นายทิน บุญมี 
ประธานคณะกรรมการแปรญตัติฯ ได้มีการรบัค าเสนอขอแปรญตัตใินวนัที ่14 , 
15 , แ ล ะ  1 6  สิ ง ห า ค ม  2 5 6 2  ที่ ผ่ า น ม า นั้ น 
ไ ม่ มี ส ม า ชิ ก ท่ า น ใ ด ม า เ ส น อ ข อ แ ป ร ญั ต ต ิ
และทีป่ระชุมคณะกรรมการแปรญตัตมิีมตใิหค้งรา่งเดมิรา่งขอ้บญัญตังิบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ดงักล่าว ฉะนั้นก็คือว่าสภาฯไม่มีการแปรญตัต ิ
และใหค้งรา่งเดมิไว ้
 

 มติ ที่ ป ร ะ ชุ ม   -  มี ม ติ ด้ วย เสี ย งส่ วน ใหญ่ จ าน วน  16  เสี ย ง 
ใหค้งรา่งเดมิในรา่งขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2563 งดออกเสียง 
1 เสียง 
 
 
 
 
 

3.2 เรือ่งการพจิารณารา่งขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 
2562 

วาระที ่3 การลงมต ิ  
 

นายสมศกัดิ ์ทองแยม้ (ประธานสภาฯ)  -  
ในระเบียบวาระน้ีจะเป็นการพจิารณารา่งขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
พ.ศ. 2563 วาระที ่3 การลงมต ิ
ขอใหป้ลดัไดช้ี้แจงระเบียบทีเ่กีย่วขอ้งใหท้ีป่ระชุมไดท้ราบตอ่ไปครบั 

  

 น า ย ท ั ศ น ะ  ธ ร ร ม วิ ชิ ต  ( ป ล ั ด อ บ ต ฯ . )    -  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบ ังค ับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบญัญตัิในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปราย 
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอนัสมควร 
แ ล ะ ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า ว า ร ะ น้ี 
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ใหท้ีป่ระชุมสภาทอ้งถิน่ลงมตวิา่จะใหต้ราเป็นขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ า
ปี พ.ศ.2563 หรือไม ่ 
  

 น า ย ส ม ศ ั ก ดิ ์  ท อ ง แ ย้ ม  ( ป ร ะ ธ า น ส ภ า ฯ )   -  

ผ ม จ ะ ข อ ม ติ จ า ก ที่ ป ร ะ ชุ ม ส ภ า ฯ ต่ อ ไ ป 
สมาชิกสภาฯทา่นใดเห็นสมควรใหต้ราเป็นขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
พ.ศ.2563 ขององค์การบรหิารสว่นต าบลจรเขใ้หญ ่ขอใหย้กมือขึน้ครบั 
 

 มติ ที่ ป ร ะ ชุ ม   -  มี ม ติ ด้ วย เสี ย งส่ วน ใหญ่ จ าน วน  16  เสี ย ง 
ใ ห้ ต ร า ข้ อ บ ั ญ ญั ติ ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ า ปี  พ .ศ .2 5 6 3 
ขององค์การบรหิารสว่นต าบลจรเขใ้หญ ่งดออกเสียง 1 เสียง 
 

  น า ย สุ เ ท พ  ท อ ง ธ ร ร ม ช า ติ  ( น า ย ก อ บ ต . ฯ )   -  
ขอขอบคุณทุกท่านที่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ . ศ . 2 5 6 3  ข อ ง อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล จ ร เ ข้ ใ ห ญ่ 
ในร่างข้อบญัญตัิน้ีส่วนใหญ่ก็เป็นการดูแลปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน 
กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง  ๆ  จ ะ มี ค่ อ น ข้ า ง น้ อ ย 
ท ัง้ฝ่ายบรหิารและสมาชิกก็เห็นรว่มกนัในการพฒันาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานเป็นหล ั
ก ที่ผ่านมา 6 ปี  สภาฯก็ไม่มี การแปรญัตติ  เรามีการแบ่งส ันปันส่วนก ัน 
ในวาระต่อไปผมขออธิบายตรงน้ี เลย เรื่องไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ในปี  2563 
ก็ จ ะ มี ก า ร ด า เ นิ น ก า ร       4  ห มู่ บ้ า น 
ก็ เ ป็ น เรื่ อ ง ที่ ดี ที่ ท า ง น า ย ช่ า ง โ ย ธ า แ จ้ ง ว่ า มี ที่ อื ่ น โ ด น ติ ง แ ล้ ว 
พ อ มี เงิ น เห ลื อ เร า ก็ ส า ม า ร ถ ที่ จ ะ ท า โ ค ร ง ก า ร อื่ น ไ ด้ ใ น ปี  2 5 6 2 
จ ะ เ ห ลื อ ส า ม แ ส น ก ว่ า บ า ท  ใ น ว า ร ะ ต่ อ ไ ป ห มู่ ที่  1 
ดอนผกัเสี้ยนจะไม่มีในข้อบญัญัติปี 63 ก็เลยต่อช่วงที่เหลือสองแสนกว่าบาท 
แลว้จะมีหมู่ 9 โครงการถมดนิ คือในขอ้บญัญตัชิองหมู่ 9 มีถมดนิกบัไฟฟ้าหมู่ 9 
ผ ม ก็ ไ ม่ ไ ด้ ใ ห้  1 2  จุ ด ใ ห้ แ ค่  1 0  จุ ด เพ ร า ะ มี ถ ม ดิ น ม า ด้ ว ย 
พ อ มี เงิน เห ลื อ ผ ม ก็ ไ ม่ อ ย าก ให้ ต ก เป็ น เงิน ส ะ ส ม  ผ ม เป็ น ห่ ว งต ร ง    
ศาลาประชาคมตรงที่จอดรถ ปีน้ีมีเงินเหลือก็จะท าไป ในปีหน้าข้อบญัญัติ ฯ 
เร า ก็ จะ เห ลื อ งบ ป ระม าณ ใน ก ารใช้ ค่ อน ข้ า งพ อ เพี ย งก ัน  ส่ วนห มู่  6 
ผมก็ได้ไปร่วมประชาคมมา ผมมีแผนที่จะเก็บเงินไว้ซ้ือรถดบัเพลิงซ ักคนั 
หกล้อก็น่าจะเพียงพอเพราะถ้าเป็นสิบล้อมนัก็จะเกินศกัยภาพเรา ก็เหลือหมู่ 8 
หมู่เดียวที่เหลืองบประมารค่อนข้างเยอะ   แต่ต้องมีการประชุมเพิ่มแผนฯ 
ต้องผ่านการประชาคมมา และต้องมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาประชุมด้วย 
กรณีน้ีก็เช่นเดียวกนัพอมีเงนิเหลือก็ตอ้งน าไปให้กบัหมู่ทีย่งัไม่ไดท้ า งบประมาณ 
ฯ  ที่ เร าผ่ าน สภาคร ั้ง น้ี ถ้ าต่ อ ไปมี สภ าชุ ด ใหม่ เข้ าม าก็ อ าจจะไม่ ได้ท า 
อ า จ ไป ท า อ ย่ า ง อื่ น  ใน ว า ร ะต่ อ ไ ป ก็ จ ะ เป็ น ก า ร โอ น งบ ป ร ะม าณ ฯ 
ทีเ่หลือจากไฟฟ้าโซลา่เซลทีน่ายชา่งโยธาคดิมา ก็ขอช้ีแจงแคน้ี่กอ่นครบั   
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3 . 3 
เรือ่งการพจิารณาโอนเงนิงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 
2 5 6 2 
เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการขุดลอกล าคลอง/ล ารางสา
ธารณะ ท ั้ง 9 หมู่บ้าน เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 50 ,000 บาท 
โดยขออนุมตัิโอนจาก แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง 
หมวดงบกลาง ประเภทส ารองจา่ย งบประมาณต ัง้ไว้ 397,435 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 200,000 บาท โอนลดคร ัง้น้ี  50,000 
บาท คงเหลืองบประมาณทัง้สิน้ 150,000  บาท 

 

 น า ย ส ม ศ ั ก ดิ ์  ท อ ง แ ย้ ม  ( ป ร ะ ธ า น ส ภ า ฯ )    - 
ในวาระน้ีเป็นการพิจารณาโอนเงนิงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 2562 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการขุดลอกล าคลอง/ล ารางสาธารณะ              
ท ั้ง 9 หมู่บ้าน เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 50 ,000 บาท โดยขออนุมตัิโอนจาก 
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทส ารองจ่าย 
งบประมาณต ัง้ไว้ 397,435 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 200,000 บาท 
โอนลดคร ั้งน้ี   50 ,000 บาท คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น  150 ,000  บาท 
ขอใหเ้จา้พนกังานการเงนิและบญัชีไดช้ี้แจงใหท้ีป่ระชุมไดท้ราบตอ่ไปครบั 
 

 น างนฤม ล  ธรรม ร ัต น์  ( เจ้ าพ นัก งาน ก าร เงิน แ ละบ ัญ ชี )   -  
เน่ื องจากงบกลางตามข้อบ ัญญัติฯ       ปี2562 เราต ั้งไว้  397 ,435 บาท 
และไดม้ีการโองงบประมาณไปใชอ้ยา่งอืน่บา้งแลว้ คงเหลืองบกลาง 200,000บาท 
แ ล ะ ข อ โ อ น ค ร ั้ ง น้ี  5 0 ,000 บ า ท 
เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการขุดลอกล าคลอง/ล ารางสาธารณะ ฯลฯ คงเหลืองบประมาณ 
150,000  บาท   
 

 น า ย ส ม ศ ั ก ดิ ์  ท อ ง แ ย้ ม  ( ป ร ะ ธ า น ส ภ า ฯ )    -  
มี สม าชิ กท่ าน ใด จะสอบถามห รื อ ไม่  ถ้ าไม่ มี ผ ม จะขอมติ เลยน ะคร ับ 
สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมตัิโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการขุดลอกล าคลอง/ล ารางสาธารณะ 
ท ัง้ 9 หมูบ่า้น เป็นงบประมาณทัง้สิน้ 50,000 บาท ขอใหย้กมือขึน้ครบั 
 

 มติ ที่ ป ร ะ ชุ ม   -  มี ม ติ ด้ วย เสี ย งส่ วน ใหญ่ จ าน วน  16  เสี ย ง 
อ นุ ม ัติ ให้ โอ น เงิน งบ ป ระม าณ ราย จ่ า ย ป ระจ า ปี งบ ป ระม าณ  2 5 6 2 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการขุดลอกล าคลอง/ล ารางสาธารณะ               
ท ัง้ 9 หมูบ่า้น เป็นงบประมาณทัง้สิน้ 50,000 บาทบาทงดออกเสียง 1 เสียง 
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3 . 4 
เรือ่งการพจิารณาโอนเงนิงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 
2 5 6 2 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการถมดินพรอ้มลงหินคลุก 
หมู่ที่ 9 ช่วงที่ 1 บริเวณด้านหน้าและด้านหลงัอาคารประชารฐั 
ช่วงที่  2  ถมดินพร้อมลงหินคลุกบริเวณข้างบ้านนายวิฑูรย์     
สุ ข ส ม พ ง ษ์  เ ป็ น ง บ ป ร ะ ม าณ ทั้ ง สิ้ น  4 7 ,5 0 0  บ า ท 
โ ด ย ข อ อ นุ ม ั ติ โ อ น ง บ ป ร ะ ม า ณ จ า ก 
โ ค ร ง ก า ร ติ ด ต ั้ ง ไ ฟ ฟ้ า ส า ธ า ร ณ ะ ร ะ บ บ โ ซ ล่ า เซ ล ล์ 
(พลงังานแสงอาทิตย์) หมู่ที ่8 บ้านศาลาทา่ทราย จ านวน 47,500 
บาท     

 

น า ย ส ม ศ ั ก ดิ ์  ท อ ง แ ย้ ม  ( ป ร ะ ธ า น ส ภ า ฯ )    -  
ในวาระน้ีเป็นการพจิารณาโอนเงนิงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 2562 
เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการถมดนิพรอ้มลงหนิคลุก หมูท่ี ่9      ช่วงที ่
1 บ ริ เ ว ณ ด้ า น ห น้ า แ ล ะ ด้ า น ห ล ั ง อ า ค า ร ป ร ะ ช า ร ั ฐ  ช่ ว ง ที่  2 
ถ ม ดิ น พ ร้ อ ม ล งหิ น ค ลุ ก บ ริ เว ณ ข้ า ง บ้ า น น า ย วิ ฑู ร ย์  สุ ข ส ม พ ง ษ์ 
เป็นงบประมาณทั้งสิ้น  47,500 บาท โดยขออนุม ัติโอนงบประมาณจาก 
โครงการติดต ั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ (พลงังานแสงอาทิตย์) หมู่ที่ 8 
บ้ า น ศ า ล า ท่ า ท ร า ย  จ า น ว น  47,500 บ า ท 
จะขอใหน้กัวเิคราะห์นโยบายและแผนไดช้ี้แจงใหท้ีป่ระชุมไดท้ราบตอ่ไปครบั   
 

 นางสาวศุรจนากร มณีอินทร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)  -  
เรียนท่ านประธานสภา       ท่ านสมาชิกและผู้ เข้ าร่วมประชุมทุ กท่ าน 
โ ค ร ง ก า ร น้ี เ ป็ น โ ค ร ง ก า ร ถ ม ดิ น พ ร้ อ ม ล ง หิ น ค ลุ ก  ช่ ว ง ที่  1 
บ ริ เ ว ณ ด้ า น ห น้ า แ ล ะ ด้ า น ห ล ั ง อ า ค า ร ป ร ะ ช า ร ั ฐ  ช่ ว ง ที่  2 
ถ ม ดิ น พ ร้ อ ม ล งหิ น ค ลุ ก บ ริ เว ณ ข้ า ง บ้ า น น า ย วิ ฑู ร ย์  สุ ข ส ม พ ง ษ์ 
เ ป็ น งบ ป ร ะม าณ ทั้ ง สิ้ น  47,500 บ าท  โ ค ร งก า ร น้ี มี อ ยู่ ใ น ปี  2 5 6 3 
แ ต่ เ ร า จ ะ ม า ท า ใ น ปี  2 5 6 2  จ า ก เ งิ น เ ห ลื อ จ่ า ย 
ซึ่ ง ก า ร แ ก้ ไ ข แ ผ น ฯ จ ะ เ ป็ น อ า น า จ ข อ ง น า ย ก 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แ ล ะ ที่ แ ก้ ไ ข เพิ่ ม เติ ม ฉ บ ั บ ที่  3  พ .ศ .  2 5 6 1  ห ม ว ด  4  ข้ อ  2 1 
การแกไ้ขแผนพฒันาทอ้งถิน่ทีไ่ดแ้กไ้ขแลว้ใหปิ้ดประกาศใหป้ระชาชนทราบโดยเ
ปิ ด เผ ย ไม่ น้ อ ย ก ว่ า  3 0  ว ัน  นั บ แ ต่ ว ัน ที่ ผู้ บ ริ ห า ร ท้ อ งถิ่ น เ ห็ น ช อ บ 
พ ร้ อ ม ท ั้ ง แ จ้ ง ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น  อ า เ ภ อ แ ล ะ จ ั ง ห ว ั ด ท ร า บ ด้ ว ย 
คราวทีแ่ลว้เรามีการแกไ้ขแผนฯไปแลว้หน่ึงคร ัง้เน่ืองจากมีการผดิพลาดในการบนั
ทึกข้อมูล แต่คร ั้งน้ีเป็นการแก้ไขหมู่ที่ 9 กบัหมู่ที่ 1 เป็นการแก้ไขคร ั้งที่ 2 
โ ด ย ใ ห้ เ ห ตุ ผ ล ว่ า เ น่ื อ ง จ า ก ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ปี  2 5 6 2 
เห ลื อจ่ ายจึ งน าม าด า เนิ น การโครงก ารอื่น  โค รงการ ก็ น่ าจะมี ห มู่ ที่  1 



๑๐ 
 

เป็นโครงการยกระดบัถนนพรอ้มผวิจราจรแอสฟลัตกิคอนกรีตผวิจราจรบรเิวณบา้
นนายทรงวุฒิ ย่องเส็ง ถึงบริเวณบ้านนายส าเริง เสนอใจ หมู่ที่ 1 งบประมาณ 
271,000 บาท ของหมูท่ี ่9 เป็นเงนิ 47,500 บาท    
 

 น า ย ส ม ศ ั ก ดิ ์  ท อ ง แ ย้ ม  ( ป ร ะ ธ า น ส ภ า ฯ )    -  
มี สม าชิ กท่ าน ใด จะสอบถามห รื อ ไม่  ถ้ าไม่ มี ผ ม จะขอมติ เลยน ะคร ับ 
สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมตัิให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการถมดินพรอ้มลงหินคลุก หมู่ที่ 9 
ช่วงที่ 1 บริเวณด้านหน้าและด้านหลงัอาคารประชารฐั                ช่วงที่ 2 
ถ ม ดิ น พ ร้ อ ม ล งหิ น ค ลุ ก บ ริ เว ณ ข้ า ง บ้ า น น า ย วิ ฑู ร ย์  สุ ข ส ม พ ง ษ์ 
เป็นงบประมาณทัง้สิน้ 47,500 บาท     ขอใหย้กมือขึน้ครบั 
 

 มติ ที่ ป ร ะ ชุ ม   -  มี ม ติ ด้ วย เสี ย งส่ วน ใหญ่ จ าน วน  16  เสี ย ง 
อ นุ ม ั ติ ใ ห้ ใ ห้ โ อ น เงิ น ง บ ป ร ะ ม าณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ า ปี  พ .ศ .  2 5 6 2 
เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการถมดินพรอ้มลงหินคลุก หมู่ที ่9 ช่วงที ่1 
บ ริ เ ว ณ ด้ า น ห น้ า แ ล ะ ด้ า น ห ล ั ง อ า ค า ร ป ร ะ ช า ร ั ฐ  ช่ ว ง ที่  2 
ถ ม ดิ น พ ร้ อ ม ล งหิ น ค ลุ ก บ ริ เว ณ ข้ า ง บ้ า น น า ย วิ ฑู ร ย์  สุ ข ส ม พ ง ษ์     
เป็นงบประมาณทัง้สิน้ 47,500 บาท งดออกเสียง 1 เสียง  
 

3 . 5 
เรือ่งการพจิารณาโอนเงนิงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 
2 5 6 2 
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการยกระดบัถนนพร้อม
ผิวจราจรแอสฟัสต์ติก   คอนกรีต จากบริเวณบ้านนายทรงวุฒ ิ
ย่ อ ง เ ส็ ง  ถึ ง บ ริ เ ว ณ บ้ า น น า ย ส า เ ริ ง  เส น อ ใ จ  ห มู่  1 
เ ป็ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ทั้ ง สิ้ น  2 7 1 ,0 0 0  บ า ท  
โดยขออนุมตัโิอนงบประมาณจาก 

 1 . โ ค ร งก า รติ ด ต ั้ ง ไ ฟ ฟ้ า ส า ธ า รณ ะร ะบ บ โซ ล่ า เซ ล ล์ 
(พลงังานแสงอาทติย์) หมูท่ี ่3 บา้นล าบวั จ านวน 193,000 บาท 

 2 . โ ค ร งก า รติ ด ต ั้ ง ไ ฟ ฟ้ า ส า ธ า รณ ะร ะบ บ โซ ล่ า เซ ล ล์ 
(พลงังานแสงอาทิตย์) หมู่ที ่8 บ้านศาลาทา่ทราย จ านวน 78,000 
บาท 

  
 น า ย ส ม ศ ั ก ดิ ์  ท อ ง แ ย้ ม  ( ป ร ะ ธ า น ส ภ า ฯ )    -  
ในวาระน้ีเป็นการพจิารณาโอนเงนิงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 2562 
เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการยกระดบัถนนพรอ้มผวิจราจรแอสฟสัต์ตกิ
คอนกรีต จากบริเวณบ้านนายทรงวุฒิ ย่องเส็ง ถึงบริเวณบ้านนายส าเริง เสนอใจ 
หมู ่1 เป็นงบประมาณทัง้สิน้ 271,000 บาท  โดยขออนุมตัโิอนงบประมาณจาก 
 1 .  โ ค ร ง ก า ร ติ ด ต ั้ ง ไ ฟ ฟ้ า ส า ธ า ร ณ ะ ร ะ บ บ โ ซ ล่ า เซ ล ล์ 
(พลงังานแสงอาทติย์) หมูท่ี ่3 บา้นล าบวั จ านวน 193,000 บาท  



๑๑ 
 

 2 .  โ ค ร ง ก า ร ติ ด ต ั้ ง ไ ฟ ฟ้ า ส า ธ า ร ณ ะ ร ะ บ บ โ ซ ล่ า เซ ล ล์ 
(พล ังงานแสงอาทิตย์) หมู่ที่  8  บ้านศาลาท่าทราย จ านวน 78,000 บาท 
ขอใหน้ายกไดช้ี้แจงใหท้ีป่ระชุมไดท้ราบตอ่ไปครบั   
 

  น า ย สุ เ ท พ  ท อ ง ธ ร ร ม ช า ติ  ( น า ย ก อ บ ต . ฯ )   -  
ก็ เหตุผลเดิมคือ เมื่ อ เรามี เงิน เหลือจ่าย ก็ท าไป          ที่ ส าค ัญคือหมู่ที่  1 
ใ น ข้ อ บ ั ญ ญั ติ ฯ  ปี  2 5 6 2 
ที่ผมเคยบอกไว้ว่าถ้ามี เงินเหลือจ่ายปลายปีก็จะด าเนินการต ั้งแต่ปี  2561 
ย ั ง ไ ม่ ไ ด้ ท า ล า ด ย า ง เ ล ย  มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ไ ป  – ม า 
อาจจะไม่เข้าใจว่าท าไมลาดยางบ่อย ปี 2562 หมู่ที่ 1 ก็ได้ไปประมาณการมา 
ส อ ง แ ส น เ จ็ ด  แ ล ะ ถ้ า ป ล่ อ ย ต ก ส ะ ส ม  ก็ จ ะ ใ ช้ เ งิ น ย า ก 
เพราะสตง.เคยท้วงติงว่าใช้เงินสะสมมาด าเนินการไม่ได้ ต้องใช้เงินตวัอื่น 
ผ ม จึ ง ข อ ใ ช้ เ งิ น ต อ น ป ล า ย ปี ม า ท า เพื่ อ ล ด ก า ร ใ ช้ เ งิ น ใ น ปี ห น้ า 
เพราะทุกปีเราต ั้งงบประมาณไว้ถึง 33 ล้านบาท แต่เงินเข้ามาประมาณ 31.5 
ล้ า น บ า ท  แ ต่ ก็ ป รึ ก ษ า ก า ร เ งิ น ว่ า เ งิ น ห รื อ ไ ม่  อ ย่ า ง ไ ร 
เพราะตอ้งมีการกนัเงนิไวเ้ป็นคา่ตอบแทนสมาชิก พนกังาน พนกังานจา้งของอบต. 
และเบี้ ย ย ัง ชีพผู้ สู งอ ายุ  ผู้พิ ก ารและผู้ ป่ วย เอด ส์  ต ามระเบี ยบ  3  เดื อน 
เพราะว่างบประมาณจะเข้ามาช่ วงน้ี คื อ  กรกฎาคม  สิงหาคม  ก ันยายน 
จึ ง ดู เ ห มื อ น ว่ า ล่ า ช้ า ไ ป 
แต่ ว่ าท างกองช่ างได้มี ก ารประม าณ ราคาไฟ ฟ้ าสาธารณ ะโซล่า เซ ล ล์ 
เ ดิ ม ที่ ที่ ช่ า ง โ ย ธ า คิ ด ไ ว้  2 9 ,000 บ า ท ต่ อ ต้ น 
แ ต่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ห น ด ร า ค า ก ล า ง เข า ต้ อ ง ยึ ด ห ล ั ก เ ก ณ ฑ์ 
แต่มีบางที่ได้ถูกสตง.ท้วงติงว่าต้องไปสืบราคาแยกอุปกรณ์มา ก็เป็นเรื่องที่ด ี
เป็นผลประโยชน์กบัต าบลเราเพือ่จะไดน้ าเงนิทีเ่หลือจากจุดนั้นไปพฒันาสิง่ตา่ง ๆ 
ใ ห้ ไ ด้ ม า ก ก ว่ า เ ดิ ม 
ส่วนใหญ่ เราไม่ทราบหรอกว่าถ้ามีการเรียก เงินคืนหรือมีการสอบวินัย 
ช่ างห รื อคนที่ ก าหนดราค ากลางต่ าง  ๆ  จะมี ค วามผิดม ากว่าคนอื่น  ๆ 
ผ ม ก็ มี ค ว า ม ผิ ด ด้ ว ย 
ก็ ต้ อ งเป็ น ไปตามราคาที่ ช่ างโยธา/คณ ะกรรมการก าหนดราค ากลาง 
ก า ห น ด ร า ค า ม า  ก็ ข อ ใ ห้ ผู้ ร ั บ เ ห ม า ท า ไ ด้ ใ น ร า ค า ด ั ง ก ล่ า ว 
ในปีหน้าก็ขอท าเท่าที่มีในข้อบญัญตัิเพราะว่าจะต้องน าไปใช้ในเรื่องที่จ าเป็น 
ก็มีเรือ่งช้ีแจงเพียงเทา่น้ีครบั     
   

  น า ย ส ม ศ ั ก ดิ ์  ท อ ง แ ย้ ม  ( ป ร ะ ธ า น ส ภ า ฯ )    -  
ทา่นสมาชิกท่านใดมีขอ้สงสยัสอบถามเพิ่มเตมิหรือไม่ครบัถา้ไม่มีผมขอมตเิลยนะ
ครบั สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมตัิให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี           
พ . ศ .  2 5 6 2 
เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการยกระดบัถนนพรอ้มผวิจราจรแอสฟสัต์ตกิ



๑๒ 
 

คอนกรีต จากบริเวณบ้านนายทรงวุฒิ ย่องเส็ง ถึงบริเวณบ้านนายส าเริง เสนอใจ 
หมู ่1 เป็นงบประมาณทัง้สิน้ 271,000 บาท       ขอใหย้กมือขึน้ครบั 
 

 ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม   -  มี ม ติ ด้ ว ย เสี ย ง ส่ ว น ใ ห ญ่ จ า น ว น  1 6 
เสี ย ง อ นุ ม ัติ ให้ โ อ น เงิน งบ ป ร ะม าณ ร าย จ่ า ย ป ร ะ จ า ปี  พ .ศ .  2 5 6 2 
เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการยกระดบัถนนพรอ้มผวิจราจรแอสฟสัต์ตกิ
คอนกรีต จากบรเิวณบ้านนายทรงวุฒ ิย่องเส็ง ถึงบรเิวณบ้านนายส าเรงิ เสนอใจ หมู ่
1 เป็นงบประมาณทัง้สิน้ 271,000 บาท   งดออกเสียง 1 เสียง  

 

 ระเบียบวาระที ่4 เรือ่งอืน่ๆ 
  

 น า ย ส ม ศ ั ก ดิ ์  ท อ ง แ ย้ ม  ( ป ร ะ ธ า น ส ภ า ฯ )    - 
ส ม าชิ ก ท่ าน ใด มี เรื่ อ งที่ จ ะแ จ้ ง ให้ ที่ ป ร ะ ชุ ม ท ร าบ ก็ ข อ เชิ ญ เล ย ค ร ับ 
เพือ่ทีจ่ะไดใ้หผู้บ้รหิารไดแ้กไ้ขตอ่ไปครบั 
 ผ ม ข อ ใ ช้ ห น้ า ที่ ข อ ง ส ม า ชิ ก อ บ ต . 
ผมเห็นวา่พอมีงบประมาณเหลือเยอะจงึขอเสียงตามสายเพิม่บา้ง 
 

 น า ย สุ เ ท พ  ท อ ง ธ ร ร ม ช า ติ  ( น า ย ก อ บ ต . ฯ )   -  
ผมขอเอาไว้ปลายปีงบประมาณคอยมาดูกนัอีกคร ัง้   ก็เข้าใจว่าปัญหาของหมู่ 7 
มี ม า ก ที่ ไ ม่ ไ ด้ ยิ น มี  2  จุ ด  ต ร ง บ้ า น ต า นี ก ั บ บ้ า น ผู้ ช่ ว ย ส ม 
ส่ วน ห มู่ อื่ น ถ้ าไม่ ได้ ยิ น ค่ อ ยม าคุ ย ก ัน  ถ้ าไม่ เดื อ ด ร้อ น ก็ ไม่ ต้ อ ง เอ า 
ถา้ไปส ารวจถา้เดอืดรอ้นก็ปลายปีคอ่ยมาคยุกนั  
 

 นางสาวศุรจนากร มณีอินทร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)  -  
ก็ ต้ อ ง ดู ก ร ะ บ ว น ก า ร ก า ร จ ัด ท า แ ผ น ฯ  ด้ ว ย  ถ้ า จ ะ เพิ่ ม เติ ม  เ ร็ ว  ๆ 
น้ี น่ า จ ะ มี ก า ร เ พิ่ ม เ ติ ม ห มู่  6  แ ล ะ  7 
คดิโครงการแลว้หรือยงัทีจ่ะเพิม่เพราะเมือ่คร ัง้ทีแ่ลว้มนัตกไป  
 
 

  น า ย สุ เ ท พ  ท อ ง ธ ร ร ม ช า ติ  ( น า ย ก อ บ ต . ฯ )   -  ห มู่  6 
ย ังยืนย ันว่าจะเพิ่ม เติมคือรถด ับเพลิง ก็ให้นักวิเคราะห์  ฯ ไปคุยก ับหมู่  7 
ว่าถ้าเพิ่มเติมอะไรที่เป็นโครงการใหญ่ ๆ ของหมู่ 7 อาจจะขอให้หมู่ 6 ปี น้ี 
ต้องท าประชาคมหมู่บ้านและต าบล แต่ถ้ามี การเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์ 
เป้าหมายไม่เปลี่ยน สามารถประชุมคณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาฯ ได้เลย 
การเพิ่ม เติมต้องประชาคมหมู่บ้าน ต าบล คณะพัฒนาฯ คณะสนับสนุน 
กรณีเปลีย่นแปลง นายกท าเรือ่งถงึคณะพฒันาฯ และเขา้สภาฯ เปลีย่นแปลงไดเ้ลย 
แก้ไขเป็นอ านาจนายกฯ ต้องท าการปิดประกาศ 30 วนั ส่งอ าเภอ ส่งจงัหวดัฯ 
แจ้งประธานสภาฯ แจ้งสมาชิก ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ปิดประกาศ ใช้ได้เลย 
แ ต่ ถ้ า ว ัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ ป้ า ห ม า ย เป ลี่ ย น แ ป ล ง เร า ต้ อ ง เป ลี่ ย น แ ป ล ง 
ม ั น มี ห ล า ย ก ร ะ บ ว น ก า ร  ข อ ใ ห้ พี่ ยุ ท ธ  ห มู่  6 
ไ ด้ คุ ย ก ั บ ช า ว บ้ า น โ ด ย ก า ร ท า ก า ร ป ร ะ ช า ค ม ห มู่ บ้ า น ม า 



๑๓ 
 

เพื่อที่จะได้มาประชุมประชาคมระด ับต าบลต่อไป อีกเรื่องคือ ศาลาหมู่  5 
ด าเนินการถงึไหนแลว้ครบั 
 

น า ย บ ร ร พ จ น์  นุ ช อ น ง ค์  ( ผ อ . ก อ ง ช่ า ง )    - 
เ รื่ อ ง ก า ร ป ร ะ ม า ณ ร า ค า ก า ร ซ่ อ ม แ ซ ม ห มู่ ที่  5 
นั้ น เ ส ร็ จ แ ล้ ว แ ต่ ต อ น น้ี เ ร่ ง ด า เ นิ น ก า ร เกี่ ย ว ก ั บ ก า ร ขุ ด ล อ ก 
โ ซ ล่ า เ ซ ล ล์ ที่ ต้ อ ง แ ก้ ไ ข ซึ่ ง มี ห ล า ย ต ั ว ช่ ว ง น้ี 
โ ด ย เฉ พ า ะ ช่ ว ง อ า ทิ ต ย์ น้ี มี เข้ า ม า เย อ ะ ไ ม่ ใ ช่ จ ร เข้ ใ ห ญ่ ที่ เ ดี ย ว 
ท ั้ ง ง บ ฯ อ า เ ภ อ บ า ง ป ล า ม้ า  ด่ ว น ไ ป ห ม ด 
ต อ น น้ี อ ยู่ ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย ก ผู้ ร ั บ จ้ า ง เ ข้ า ม า เซ น ต์ ส ั ญ ญ า 
สปัดาห์หน้าน่าจะด าเนินการเรียบรอ้ย    

 

น า ย สุ เ ท พ  ท อ ง ธ ร ร ม ช า ติ  ( น า ย ก อ บ ต . ฯ )   -  
ทุกเรื่องพยายามเร่งให้ทุกท่านอยู่ อย่างเช่นไฟฟ้าเพราะว่าเวลาที่จะประกาศ 
ช่ า ง ต้ อ ง คิ ด ง า น ใ ห ม ่
ต าม ร ะ เบี ย บ ฯ ต้ อ ง เป ลี่ ย น ก า รป ร ะม าณ ร าค า ให ม่ ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บ ัน 
กรณี ที่ ต้ อ งเพิ่ ม ราค าขึ้ นบ างต ัวต้อ งผ่ านสภาฯ เพื่ อแก้ ไข เป ลี่ยนแปลง 
พอมีกระบวนการวิศวกรท าให้ช้ าท ั้ งระบบ  ก็จะท าให้ครบทุกต ัวใน ปี น้ี 
ต า ม ที่ เ ร า คุ ย ก ั น ร ั บ ป า ก ก ั น ไ ว ้
บ างเรื่ อ งอ าจจะช้ าห น่ อย ก็ จะเร่ ง เจ้ าห น้ าที่ ทุ ก เดื อน ให้ ท างาน ให้ ค รบ 
สิ่งส าคญัก็คือโครงการโครงสร้างพื้นฐานตามข้อบญัญัติฯ ในช่วงต้นปีคือ 6 
เดื อนแรกท าไม่ได้  จะต้องเก็บ เงินไว้ เป็นค่าอาหารเสริมนม เบี้ ยย ังชีพ 
รายจ่ายประจ าต่าง ๆ ก็ขอช้ีแจงให้ทุกท่านทราบ ก็จะด าเนินการให้ครบทุกหมู ่       
เท่าเทียม ท ั่วถึง ตามความจ าเป็นและความเดือดรอ้น ก็มีหมู่ 7,8,1 ทีม่ีพื้นทีก่ว้าง 
งบซ่อมแซมจะมีหมู่ 7 และ 8   จะมีบ่อย เช่นลงหินคลุกหรือซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ 
ก็ต้องดูตามความเหมาะสม ปัญหาเรื่องลูกรงัหมู่  2 ก ับหมู่  6 ย ังไม่ค่อยมี 
ห มู่ ไ ห น มี ปั ญ ห า ก็ เ ขี ย น ค า ร้ อ ง ไ ว้  จ ะ ดู แ ล ใ ห้ ทุ ก ห มู่ บ้ า น 
ก็ ข อ ข อ บ คุ ณ ใ น เ รื่ อ ง ปั ญ ห า ก า ร ท า ง า น ที่ ผ่ า น ม า         
มีปัญหาอะไรก็ขอให้สอบถามกนัได้จะตอบในที่ประชุม ส าหรบัการท างาน 6 ปี 
ที่ ผ่ า น ม า ก็ ผ่ า น ไ ป ด้ ว ย ด ี
ต าบลอื่นบางต าบลมีปัญหาเรื่องการแปรญัตติก ันวุ่นวายฟ้องร้องก ัน ก็มี 
ฝ่ า ย ส ภ า ฯ มี ม า ก ก ว่ า ฝ่ า ย บ ริ ห า ร ไ ม่ ร ั บ ร่ า ง ข้ อ บ ั ญ ญั ติ ฯ    
แ จ้ ง ค ว าม ก ับ ต า ร ว จ เอ าผิ ด ก ัน จน ถึ งน า ย อ า เภ อ ต้ อ งม า ไ ก ล่ เก ลี่ ย 
แตอ่บต.ของเราไมม่ีปญัหาเรือ่งการแปรญตัตฯิ หรือการไมร่บัรา่ง ก็ขอบคณุครบั 

 

น า ย ต ง  นิ ล พ ั ฒ น์  ( ส ม า ชิ ก อ บ ต . ห มู่ ที่  5 )   - 
ส อ บ ถ า ม เ รื่ อ ง ก า ร พ ั ฒ น า ถ น น ส า ย ห มู่ ที่  1  ไ ป ห มู่  8 
เพราะมีชาวบา้นฝากสอบถามมา  

 



๑๔ 
 

น า ย บ ร ร พ จ น์  นุ ช อ น ง ค์  ( ผ อ . ก อ ง ช่ า ง )    - 
เสน้ทางดงักลา่วทางอบต.ไดส้ง่โครงการเพือ่ของบประมาณกบัทางสว่นราชการอืน่
อ ยู่ ต ล อ ด  ไ ม่ ต ่ า ก ว่ า  3  ค ร ั้ ง แ ล้ ว  ถ้ า ไ ด้ ง บ ฯ ข อ ง ส่ ว น ร า ช ก า ร 
เราก็จะด าเนินการเลยครบั 

 

นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.ฯ)  -  ผมก็รูอ้ยูแ่ลว้วา่เสน้หมู ่1 
ไ ป ห มู่  8  ไ ป บ้ า น ส ะ พ า น นั้ น ช า ว บ้ า น ย ั ง เดื อ ด ร้ อ น อ ยู่  มี ร ถ กุ้ ง 
ร ถ ข น ส่ ง พื ช ผ ล ท า ง เ ก ษ ต ร วิ่ ง ผ่ า น ป ร ะ จ า 
แต่ผมไม่กล้าขอเยอะเดี๋ยวจะหาว่าหมู่ของนายกตรงนั้นอีกห้าล้านก็ท าได ้
แ ต่ ผ ม ไ ม่ ก ล้ า ท า เ พ ร า ะ ต้ อ ง ใ ช้ เ งิ น เ ย อ ะ ก็ แ บ่ ง  ๆ  ก ั น ไ ป 
ไ ว้ ปี ห น้ า ต่ อ ไ ป ต อ น ป ล า ย ปี ค่ อ ย ม า พิ จ า ร ณ า ก ั น 
มี อี ก เ รื่ อ ง ห น่ึ ง มี ส ม า ชิ ก ห ล า ย ท่ า น ม า คุ ย ก ั น เกี่ ย ว ก ั บ ง บ ฯ ห มู่  4 
ที่ เ ร า พิ จ า ร ณ า ก ั น ง บ ป ร ะ ม า ณ       สี่ แ ส น ก ว่ า บ า ท 
มีสมาชิกให้ความเห็นว่าให้ปรึกษาเจ้าของหมู่คือ สมาชิกหมู่ 4 และรองนิทรา 
ที่ เ ร า ผ่ า น ส ภ า ฯ ไ ป แ ล้ ว ไ ม่ ใ ห้ ถ น น ดิ น ไ ป อ ย่ า ง เ ดี ย ว 
ถ้ า มี ง บ ฯ ข อ ง ป้ อ ง ก ั น ม า ล ง ก็ จ ะ ท ั บ หิ น ค ลุ ก ที่ เ ร า ท า ไ ป 
ก็ ข อ ใ ห้ เ จ้ า ข อ ง ห มู่ บ้ า น เ ข า คุ ย ก ั น    
ถา้ใหเ้ป็นถนนดนิอยา่งเดยีวจะไดค้วามสูงเพิม่ขึน้ 

 

 นายบรรพจน์  นุชอนงค์  (ผอ .กองช่ าง)   - ขอ ช้ีแจงนะคร ับ 
ความสู งที่ ก าหนดไว้นั้ น เป็นค่ า เฉลี่ยบ างจุดที่ ม ันต ่ ามี  80  เซนติ เมตร 
ก ร ณี ล า ร า ง ก็ ใ ช้ ดิ น ป ริ ม า ณ ค่ อ น ข้ า ง เ ย อ ะ 
เ ช่ น บ ริ เ ว ณ ใ ก ล้ บ้ า น น้ า ห า ญ ก็ ต้ อ ง ใ ช้ ดิ น ไ ป ก ล บ ล า ร า ง เ ล ย 
แต่ถ้าเฉลี่ยท ั้งเส้นโดยเฉลี่ยประมาณ 30 – 35 เซนติเมตร หินคลุกประมาณ 5 
เซนตเิมตร  

 

น า ย สุ เ ท พ  ท อ ง ธ ร ร ม ช า ติ  ( น า ย ก อ บ ต . ฯ )   -  
ก็ ข อ ใ ห้ ท า ง ห มู่ บ้ า น ไ ด้ ป ร ะ ชุ ม ก ั น ม า ว่ า ต้ อ ง ก า ร อ ย่ า ง ไ ร 
ก็จะด าเนินการตามความตอ้งการ 

 

น า ย ธี ร ะ ยุ ท ธ  พ ล ะ เ ลิ ศ  ( ร อ ง ป ร ะ ธ า น ส ภ า ฯ )   - 
ถา้ด าเนินการเป็นถนนดนิอยา่งเดียวโดยไมล่งหนิคลุกหากฝนตกลงมาถนนก็จะลืน่
ชาวบ้านก็จะเข้า – ออกไม่ได้ ชาวบ้านก็จะเดือดร้อน ก็จะโดนต่อว่าแน่นอน 
และก็ ไม่ รู ้ว่ าจะได้ งบฯจาก ป้องก ันแ น่นอนหรือไม่  และจะได้ เมื่ อ ไหร ่
ก็ขอขอบคณุทา่นสมาชกิทีเ่ป็นหว่ง 

 

 น า ง ส า ว เจ ริ ญ  กิ จ บุ ร ษ  ( ผู้ ช่ ว ย นั ก พ ั ฒ น า ชุ ม ช น )   -  
ขอประชาส ัมพ ัน ธ์ เรื่อ งเบี้ ย ย ัง ชีพ ผู้ สู งอ ายุ      ผู้พิ ก ารและผู้ ป่ วย เอด ส์ 
ต ามที่ ได้ แ จกหนังสื อ ไป เกี่ ย วก ับ ก ารจ่ าย เบี้ ย ย ัง ชี พ ว ัน ที  4  ก ัน ย ายน 
แ ล ะ ใน ช่ ว ง เดื อ น ตุ ล า ค ม  ซึ่ ง เ ป็ น ต้ น ปี ง บ ป ร ะ ม าณ ข อ ง ปี  2 5 6 3 
ก า ร ร ั บ ร า ย ง า น ต ั ว ข อ ง ผู้ สู ง อ า ยุ  ผู้ พิ ก า ร  ผู้ ป่ ว ย 



๑๕ 
 

เพราะว่าตอนน้ีจะต้องมีการลงข้อมูลในระบบกรมบญัชีกลาง เขาจะตรวจสอบวนั 
เดือน ปี ที่แน่นอนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย พร้อมเลขที่บญัชีธนาคาร 
เพราะว่าบางอบต./เทศบาล มีการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
แ ล ะ ผู้ ป่ ว ย  ก็ เ ป็ น ที่ ท ร า บ ก ั น คื อ 
ต อน น้ี ป กติ ถ้ ามี ก ารขึ้ น ท ะ เบี ย น เร าจ ะได้ ร ับ เงิน พ ร้อ ม ก ัน ห ม ด เลย 
แต่ตอนน้ี เปลี่ยนไป  สมมุติคนที่ เกิด    1 มีนาคม เขาจะได้ร ับของว ันที่  1 
มีนาคมเหมือนกนั แต่ถ้าเกิดวนัที่ 2 มีนาคม ก็จะได้รบัเงินในเดือน เมษายน 
บางคนอาจจะลืมเพราะก็เคยแจง้ประชาสมัพนัธ์ไปแลว้ เอกสารทีต่อ้งเตรียมมาคือ 
ส าเนาทะเบียนบา้น ส าเนาบตัรประชาชน และผูท้ีม่ีการมอบอ านาจก็จะเพิ่มเป็น 2 
ชุด ของผู้มอบอ านาจและผู้ร ับมอบอ านาจ จะอยู่ ในพื้ นที่หรือนอกพื้ นที ่
ห รื อ ว่ า โ อ น เข้ า บ ั ญ ชี ธ น า ค า ร ก็ ข อ ใ ห้ ม า ร า ย ง า น ต ั ว ทุ ก ค น 
บ า ง ค น อ ยู่ ไ ก ล ห รื อ ม า ไ ม่ ท ั น ห รื อ ม า ไ ม่ ไ ด้ จ ริ ง  ๆ    
ก็ ข อ ใ ห้ ติ ด ต่ อ โ ด ย โ ท ร ห า ส ม า ชิ ก ใ น ห มู่ บ้ า น ข อ ง ท่ า น 
ยืนยนัวา่ยงัมีชีวติอยูแ่ละใหท้างบา้นเซนต์หนงัสือรบัรองมาใหด้ว้ย  

อี ก ห น่ึ ง เ รื่ อ ง ก็ คื อ ก า ร ร ับ เ งิ น เบี้ ย ย ั ง ชี พ ข อ ง ผู้ สู ง อ า ยุ 
สมมุติว่าจ่ายเบี้ยยงัชีพวนัที่ 5 ผู้สูงอายุเสียชีวิตในวนัที่ 1,2,3,4 เราจะตดัทิ้งเลย 
แ ต่ ต อ น น้ี เ ข า แ จ้ ง ม า ใ ห ม่ ว่ า  ค น ที่ อ ยู่  ณ  ว ั น ที่  1 
ข อ ง เ ดื อ น นั้ น จ ะ มี สิ ท ธิ ร ั บ เ บี้ ย ย ั ง ชี พ ข อ ง เ ดื อ น นั้ น ด้ ว ย 
ก็แจง้เพือ่ทราบและฝากประชาสมัพนัธ์ตอ่ไป  

เรื่ อ ง เงิ น อุ ด ห นุ น เด็ ก แ ร ก เกิ ด ที่ ไ ด้ เดื อ น ล ะ  6 0 0  บ า ท 
ร า ย เ ก่ า โ ท ร ม า ถ า ม ว่ า ร ั ฐ บ า ล ไ ม่ โ อ น เ งิ น         
ก็จะแจ้งให้ทราบว่าทางอบต.มีหน้าทีร่บัลงทะเบียนอยา่งเดียว ส่วนเรือ่งการรบัเงนิ 
– จ่าย เงิน  ร ัฐบาลจะเป็นผู้ โอน เงินให้  ตอน น้ีระบบไม่สามารถเรียกดูได ้
ก็ขอแจง้ไปวา่ถา้ใครไมม่ีการรบัโอนเงนิเขา้ใหโ้ทรไปถามทีก่รมกจิการเด็กโดยตร
ง ก็ ข อฝ ากป ระช าส ัม พ ัน ธ์ ด้ ว ยค ะ  เพ ราะมี ก ารส อบ ถ าม ก ัน ม า เย อ ะ 
มี ท่ านใดอยากจะสอบถาม เกี่ยวก ับผู้สู งอายุและเด็กแรกเกิดหรือไม่ค่ะ 
ตอน น้ีมี จ ังหว ัดน าร่องแล้วที่ ร ัฐบาลบ ังค ับ ให้ โอน เงิน เข้าบ ัญ ชีหมดเลย 
แตย่งัมีคนไปแยง้เพราะวา่บางคนทีไ่มม่ีลูกหลานไปเบกิใหต้อ้งจา้งคนอืน่ไปเบกิให้
ก็ต้องจ่ายค่าน ้ามนัไปอีก 100 บาท เหลือ        500 บาท ก็ยงัเป็นปัญหาอยู ่
ส าหรบัคนใหมท่ีจ่ะไดร้บัเพิม่ก็จะแจง้ใหท้ราบ   

 

น า ย สุ เ ท พ  ท อ ง ธ ร ร ม ช า ติ  ( น า ย ก อ บ ต . ฯ )   -  
ก็ขอเพิม่เตมิสม้ดว้ยในการประกาศประชาสมัพนัธ์ใหแ้จง้ไปดว้ยเลยวา่หมูไ่หนมีค
น ใ ห ม่ เ พิ่ ม ม า บ้ า ง เ พ ร า ะ ส ม า ชิ ก อ า จ จ ะ ไ ม่ อ ยู ่
หมูไ่หนมีเพิม่มาเทา่ไหรใ่หแ้จง้เขาหรือญาต ิพีน้่องใหรู้ต้วั  

 

อี ก เ รื่ อ ง ห น่ึ ง คื อ ต อ น น้ี เ รื อ ต ั ก ผ ั ก พ ั ก อ ยู่ ที่ ห มู่  8 
ก็ฝากท่านสมาชิกช่วยช้ีจุดว่าด้วยตรงไหนทิ้งผ ักได้ เพราะมีการทิ้งผิดที ่
บ า งบ้ าน เข าต้ อ งก าร ให้ เอ าไป ทิ้ ง ที่ อื ่ น  ถ้ า เ ป็ น ที่ ช ลป ร ะท าน ทิ้ ง ไ ด ้



๑๖ 
 

ตรงไหนหลบได้หลบไป        เพื่ อไม่ให้ เกิดค วามข ัดแย้งหรือร้องเรียน 
ถ้าตรงไหนจ าเป็นต้องทิ้งแล้วมีปัญหาก็ต้องยอมเพราะเป็นนโยบายของรฐับาล 
ทุ ก ต า บ ล ต้ อ ง ร ณ ร ง ค์ ช่ ว ย ก ั น ก า จ ั ด ผ ั ก ต บ ช ว า 
ขอฝากทุกทา่นชว่ยกนัดแูลพื้นทีท่ิง้ใหด้ว้ยครบั  

 

น า ย บุ ญ ชู  ท ร ั พ ย์ สิ น  ( ส ม า ชิ ก อ บ ต . ห มู่ ที่  5 )   - 
มี ค น ฝ า ก ม า ถ า ม เรื่ อ ง ก า ร พู ด ป ร ะ ช า ส ั ม พ ั น ธ์ ท า ง เสี ย ง ไ ร้ ส า ย 
ข อ ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ที่ ที่ พู ด ป ร ะ ช า ส ั ม พ ั น ธ์ ข อ ใ ห้ พู ด ช้ า ๆ  ช ั ด ๆ 
เพ ราะว่าบ างคร ั้ง เข าฟั งไม่ท ันและขอให้ เราเปิ ด เสี ย งให้ ด ังม ากกว่า น้ี 
เพราะฟงัไมค่อ่ยไดย้นิ 

 

น า ย ส ม ศ ั ก ดิ ์  ท อ ง แ ย้ ม  ( ป ร ะ ธ า น ส ภ า ฯ )    - 
มี ส ม าชิ ก ท่ าน ใด มี เรื่ อ งที่ จ ะแ จ้ ง ให้ ที่ ป ร ะ ชุ ม ท ร าบ อี ก ห รื อ ไม่ ค ร ับ 
ถา้ไมม่ีผมก็ตอ้งขอขอบคุณทุกทา่นทีไ่ดม้ารว่มประชุมในวนัน้ีโดยพรอ้มเพรียงกนั 
ขอปิดประชุมครบั 

 
 ปิดการประชุม เวลา 12.15 น.   
 
 
  (ลงชือ่)                 
ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม         (นายทศันะ  ธรรมวชิติ)          
         ปลดั อบต./ เลขาฯ สภา อบต. 
 

กรรมการผูต้รวจรายงานการประชุม 
 
 
 

(ลงชือ่)        (ลงชือ่)         (ลงชือ่)    
 (นายทนิ   บุญมี)   (นายบุญชู    ทรพัย์สนิ)  
 (นายณฐัพล   ธรรมรตัน์) 
      สมาชกิ  อบต. หมูที ่2  สมาชกิ  อบต.  หมูท่ี ่ 5   สมาชิก  
อบต.  หมูท่ี ่ 2 
 
 
 
  
   (ลงชือ่)     
       (นายสมศกัดิ ์   ทองแยม้)  
                 ประธานสภา  อบต. จรเขใ้หญ ่
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